

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๓/๒๕๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อนประชุม
รับที่ ๒๑๐๕ หลังประชุม
วันที่ 29 พ.ค. ๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ แจกที่ประชุม
 ไม่แจกที่ประชุม

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒/๒๕๕๕
๓๑/๕๐๓๖๖
๒๐๐๕

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๑๑๓

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๖๖๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จัดเข้าวาระ... 29 พ.ค. 2555

สำนักงานฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งแผนการกู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่เน้นการเยียวยาบรรเทาผลกระทบ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูความเสียหาย ที่ได้รับจากอุทกภัยแก่ประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเป็นปกติได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

(๑) เห็นควรให้ ธอส. เร่งดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยโดยเร็ว ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขอรับจัดสรรวงเงินเพิ่มขึ้นให้ครบตามจำนวนที่ขอรับจัดสรรในครั้งแรก นอกจากนี้ หาก ธอส. เห็นว่าเงินทุนที่ได้รับจัดสรรจาก ธปท. ร่วมกับเงินสมทบของ ธอส. ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการสินเชื่อ ธอส. อาจพิจารณาเพิ่มเงินสมทบของตนเอง เนื่องจากต้นทุนสินเชื่อโดยเฉลี่ยของ ธอส. ลดลงมาจากโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Soft Loan เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนสินเชื่อในการดำเนินงานปกติ

(๒) เห็นควรให้กระทรวงการคลังและ ธปท. รายงานความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและการปล่อยสินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน Soft Loan ของ ธปท. โดยจำแนกเป็นรายธนาคารให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการและสามารถบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ